



ปีที่ 44 ฉบับที่ 127 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

## ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชประกาศผลการเลือกตั้ง ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามที่ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 นั้น จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้

1. ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
นายดำรงพันธ์ ใจห้าวิระพงศ์
2. ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ  
นางสาวจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
3. ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
 

1. นายสุรินทร์ ทองทศ	2. นางสุภาวดี หนูเจริญ
3. นายมานะ ชุนวีช่วย	4. นายชัชวาล รัตนพันธุ์
5. นายกรกฎ จำเนียร	6. นายดุสิต หวันเหลี่ยม
7. นายบุญยิ่ง ประทุม	8. นายวิรพล ปานศรีนวล
9. นายทยา เตชะเสนี	10. นายรวิศ คำหาญพล
11. ว่าที่ ร.ต.หญิง นิชชา ยิ่งนคร	12. นายจักรกฤษ ฒ นคร
13. นางเกศริน มนูญผล	14. นาย ส. ศิริชัย นาคอุดม
15. นายอรรครา ธรรมมาธิกุล	16. นางสาวตารกศ แดงงาน
17. นายกรีธา แก้วคงธรรม	18. นายพงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์
19. นายวรยุทธ วุฒิงาม	

การเป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีผลสมบูรณ์นับแต่วันที่ประกาศ วันที่ 14 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

**ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอขอบคุณผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เดินหน้า  
“ปฏิรูป” องค์กร เล็ง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นบุคลากรทุกกลุ่มเพื่อวางแผนทำงาน  
ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวมหาชัย ลั่น ไม่เกิน ม.ค. นี้ เห็นรูปธรรมชัด**

ขอขอบพระคุณในทุกคะแนนที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ "ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ" และ  
เคารพในทุกการตัดสินใจ จะตอบแทนด้วยการทำงานหนักอย่างตั้งใจ เพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ (ทุกระดับ)  
ข้าราชการ (ทุกระดับ) รวมถึงพี่น้องพนักงานสายสนับสนุนทุกท่าน และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครศรีธรรมราช อย่างจริงจัง และขอขอบพระคุณแทน คณะกรรมการทุกท่าน อย่างซาบซึ้ง....

หลังจากที่มีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อเดินหน้า “ปฏิรูป” หมายถึง  
สร้างแนวคิดใหม่ในการสร้างองค์กรให้เป็นของส่วนรวม กล่าวคือ เบื้องแรกต้องเร่งปฏิรูปองค์กร ในประเด็น  
โครงสร้าง คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ สถานที่ตั้งสำนักงาน ยุทธศาสตร์ งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ  
อุปกรณ์ ทำไปพร้อมกับเร่งเดินหน้าประชุมรับฟังความคิดเห็นของ คณาจารย์ (ทุกกลุ่ม) ข้าราชการ พนักงาน  
มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง และ บุคลากร (ทุกกลุ่ม) ตั้งแต่พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ฯลฯ เพื่อนำเข้าสู่การบรรจวาระการทำงานในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง  
และระยะยาว (การประชุมเร็วๆนี้แน่นอนครับผม) ไม่เกินเดือน ม.ค. ชัดในเชิงรูปธรรม ครับผม (นำร่องใน  
แนวคิด) ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวยังไม่เป็นมติของที่ประชุม ยังเป็นแนวคิด ในทางปฏิบัติจริงจะยึดมติที่ประชุมเป็น  
หลักฯ (สำหรับการบรรจุพนักงานจะรับฟังแนวทางระบบการคัดเลือกจากทุกคนในวันนั้นแน่นอน ทั้งสองกลุ่ม  
ครับ และเสนอให้มีการปรับแก้ต่อไป)

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น เรื่องการอบรมภาษาอังกฤษ เรื่องการลาเรียนต่อ  
เรื่องสวัสดิการของคณาจารย์ เรื่องบรรยากาศความเป็นพี่น้องในมหาวิทยาลัย (เช่น งานศพ งานแต่ง งานบวช  
งานครบรอบต่างๆ ปีใหม่ สงกรานต์ วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นต้นครับ) ยินดีและเคารพ และ  
(ขอบ)ในทุกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (ในเชิงการก่อ สร้างสรรค์) ด้วยใจจริง (ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์  
ท่านจะประจักษ์ในสิ่งใหม่เร็วๆนี้แน่นอน) ร่วมปฏิรูปที่นี้ไปด้วยกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ด้วยความจริงใจยิ่ง

ดำรงศัพันธ์ ใจห้าววีระพงศ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน

# ครูไทยวันนี้

สวัสดี กฤตรัชตนันท์ : ประพันธ์

เมื่อสิบหก	มกรา	เวียนมาถึง
คิดคำถึง	ถึงครูไทย	ผู้ยิ่งใหญ่
พระครูนั้น	ทำงาน	ทั่วถิ่นไทย
แทรกอยู่ใน	ทุกอณู	คู่แผ่นดิน
ครูคือผู้	อบรม	และสั่งสอน
เอื้ออาทร	ให้ความรู้	ไม่จบสิ้น
อีกทั้งสร้าง	ภูมิปัญญา	เป็นอาจิน
เหนือใดสิ้น	พัฒนา	ประชาไทย
ครูคือผู้	เสียสละ	แท้จริงแน่
เปรียบไม่แพ้	บุพการี	ที่หนโหนด
โดยเฉพาะ	ผู้อยู่	ชายแดนไทย
แ่นอกใหญ่	รับกระสุน	ล้นชีวี
ครูนั้นหรือ	คือปุษะณี	ยบุคคล
ต้องทำตน	มรรยาทดี	มีศักดิ์ศรี
พึงเลื่อมใส	ประชาธิปไตย	วินัยมี
รักษ์ให้ดี	คือชื่อเสียง	ลำเนียงตน
ครูจะต้อง	ปฏิบัติ	ธรรมเนียมครู
พึงใ้รู้	อยู่สุภาพ	จิตกุศล
รักษาไว้	ซึ่งสามัคคี	เยี่ยงอรियชน
ภูมิใจล้น	เพราะไม่ร้าง	สร้างควมดี
สุดท้ายนี้	ขอพระศรี	รัตนตรัย
อีกศักดิ์สิทธิ์	น้อยใหญ่	ในถิ่นนี้
จงคุ้มครอง	ครูไทย	ทั่วปฐพี
ให้อยู่ดี	มีสุข	ตลอดไป





ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง วันนี้เป็นวันครู มหาชัยสารลงบทประพันธ์ของนายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย ติดตามอ่านในหน้า 3

ส่วนคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดั่งามทางด้านวิชาชีพครูแก่นักศึกษาในคณะ และเพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ณ บริเวณหน้าอาคาร 12 และหอประชุมมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีตักบาตรวันครูแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป หลังจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมภายในหอประชุม หลังพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เสร็จ จะมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่น มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 ทุน ทุนอาจารย์นิพนธ์ ธนะสงคราม 3 ทุน ทุนคุณสุทธิลักษณ์ พิทักษ์วงศ์ 1 ทุน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด) ปิดท้ายด้วยการปาฐกถาเรื่อง “ครูยุคใหม่ในประชาคมอาเซียน” (โดยรศ.ดร.ไมตรี จันทรา)

วันพรุ่งนี้(17 ม.ค.) มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีคัดเลือกตรงปีการศึกษา 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ห้องเรียนเป็นห้องสอบและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กำกับการสอบในวันดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม โดยกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในสัปดาห์ที่ 16 แทน และขอให้กรรมการคุมสอบคัดเลือกในครั้งนี้นำรายชื่อผู้สอบได้ที่สำนักงานคณะที่สังกัด หรือ จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

คืนความดีสู่สังคม โรงแรมทวินโลตัส และบริษัทดอกบัวคู่ ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เริ่มรับสิ่งของ ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ ท่านเป็นหนึ่งในกำลังใจให้เขาเหล่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 075-323777 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการเงินฝากแจ้งมาว่าผู้มีเงินได้ที่จะยื่นภาษีปี 2556 ให้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ณ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี

ปิดท้ายพิกเที่ยงด้วยข้อคิดจาก ท่าน ว วัชรเมธี “เมื่อเครียดมากๆ ด้วยเรื่องใดก็ตาม ถ้าเรามองตนเองเทียบกับคนที่สูงกว่า เราจะรู้สึกแย่มากที่สู้เขาไม่ได้ แต่ถ้ามองเทียบกับคนที่ต่ำกว่า เราจะรู้สึกลำพองอหังการ ขณะเดียวกันถ้าเรามองตัวเองเทียบกับคนทั่วไป ก็จะพบว่ายังมีคนอีกมากมายที่เขาก็คพบกับปัญหา มีความทุกข์มากมายในชีวิตเหมือนกันกับเรา และนั่นจะทำให้เราค้นพบความจริงว่า เรายังคงมีเพื่อนทุกข์อีกมากมายในโลกใบนี้” สวัสดิ์ค๊ะ